

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU QUÊN MINH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ĐẶNG XUÂN DƯƠNG*

Ngày nhận bài: 26/06/2017; ngày sửa chữa: 27/06/2017; ngày duyệt đăng: 06/07/2017.

Abstract: The paper focuses on analyzing the scientific values and significance of the thought “Dedicating the life to the sake of the state and people” former president Ho Chi Minh during his revolutionary career. Also, the author has introduced some basic contents of this thought and proposes solutions to educate the revolutionary ideals and ethics for Party members and staff under the thought of former president Ho Chi Minh with aim to contribute to the reform of our nation in current period.

Keywords: Ho Chi Minh thought, revolutionary ideal and ethics, members of the Communist Party.

1. Đặt vấn đề

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản quý báu và vô cùng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, nó là nguồn cảm hứng vô tận thúc các nhà khoa học trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu trên nhiều bình diện khác nhau. Việc vận dụng tư tưởng “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” vào giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên tuy là một vấn đề không mới nhưng lại có ý nghĩa hết sức to lớn trong điều kiện hiện nay, bởi vì, nó không chỉ bồi đắp lý tưởng Cộng sản mà còn là động lực to lớn để mỗi cán bộ, đảng viên sẵn sàng hành động để phục vụ nhân dân. Với ý nghĩa đó, tác giả đã lựa chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu.

2. Tư tưởng “Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội trên thế giới, cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản to lớn, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người. Biểu hiện sâu sắc của tư tưởng đạo đức đó là tấm gương “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người là cội nguồn sức mạnh to lớn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để các thế hệ cách mạng nối tiếp nhau đứng lên đấu

tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước mở ra một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập tự do.

Trong giai đoạn hiện nay, sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đó, thì nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức từ sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, từ tình hình kinh tế, chính trị và an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, sự gia tăng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước thực tiễn đó đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đưa ra những giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một trong những giải pháp cơ bản của quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước vì dân” [1; tr 161] của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện rất phong phú, toàn diện và sinh động, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Mỗi bài viết, mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều gắn gũi và tác động

* Học viện Cảnh sát nhân dân

manh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tập trung ở những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng như: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đau xót trước cảnh nước mất nhà tan, nhân dân bị áp bức bóc lột, Người đã không sợ hi sinh gian khổ, bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm đường cứu nước mấy chục năm trời, không ngần ngại làm bất cứ việc gì, miễn sao đạt được mục tiêu cao cả là tìm được con đường cứu nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Đó là tấm gương sáng ngời vì nước, vì dân quên thân mình của Hồ Chí Minh. Người viết: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính trong quá trình tìm đường cứu nước đó đã đưa Hồ Chí Minh đến với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự gặp gỡ của Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin như một cuộc “hẹn hò lịch sử” giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với học thuyết cách mạng, khoa học của thời đại.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu quên mình vì nước, vì dân một cách rất cụ thể bằng hành động của mình. Người quan niệm: đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân, là “ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lưng chừng” [1; tr 251]; là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là “vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên... phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau” [2; tr 251]; là gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy dân làm gốc, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân; đối với kẻ thù phải kiên cường, bất khuất, quyết đánh, quyết thắng bất kì kẻ thù nào; đối với gian khổ, hiểm nguy không một chút lo sợ, nhưng đối với nhân dân lại “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân” [3; tr 185].

Có thể khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương mẫu mực trong việc phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Những việc làm cụ thể của Người được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ghi nhận, học tập và làm theo tạo thành sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù giành lại độc lập dân tộc thống nhất đất nước và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, phẩm chất đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là tấm gương soi sáng trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Để phẩm chất đạo đức ấy thấm sâu và trở thành hành động cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

3. Một số nội dung mà cán bộ, đảng viên cần quán triệt và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

3.1. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về phẩm chất đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm, có quyết tâm cao, tự giác rèn luyện và thể hiện bằng hành động cách mạng trong học tập và công tác.

Từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được, có thể khẳng định, để phẩm chất đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu và trở thành hành động cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay thì trước hết cần phải không ngừng thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội... Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước vận mệnh của đất nước, của nhân dân, phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta đã khẳng định: “Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân... Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [4; tr 69-70]. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, thể hiện đạo đức cách mạng bằng hành động cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3.2. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nhiệt tình cách mạng gắn liền với việc tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Để phẩm chất đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động cách mạng trong điều kiện hiện

nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng theo đường lối của Đảng, có nhãn quan chính trị sắc sảo, có phương pháp phân tích và đánh giá tình hình một cách khoa học, tỉnh táo; phát hiện kịp thời những lệch lạc trong đời sống xã hội, nhất là trong các quan hệ kinh tế; phát hiện và đấu tranh không khoan nhượng đối với những luận điệu sai trái, phá hoại đường lối của Đảng, xuyên tạc tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên còn phải nâng cao nhiệt tình cách mạng. Đó là động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thử thách trong hoạt động thực tiễn, hành động quên mình vì nước, vì dân.

3.3. Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” [5; tr 293].

Thực tiễn học tập và công tác là môi trường tốt nhất để cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, là nơi để cán bộ, đảng viên thể hiện hành động cách mạng, đó cũng là nơi kiểm nghiệm tốt nhất và là nơi phát triển củng cố trên thực tế phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi người... Chính qua những hành động thực tiễn, quần chúng mới thấy rõ, mới kính trọng, yêu mến những cán bộ, đảng viên đã quên mình vì độc lập tự do của đất nước vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người viết: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức... làm mục thước cho người ta bắt chước” [2; tr 552].

Phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên phải được tu dưỡng, phát triển và củng cố suốt đời trong thực tiễn. Cán bộ, đảng viên không tự bằng lòng, tự mãn với những kết quả đã đạt được. Khẳng định về điều này, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một dân tộc, một đảng, mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” [6; tr 557-558].

3.4. Xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên “phấn đấu quên mình vì nước, vì dân”

Các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, trực tiếp giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các phong trào cách mạng của quần

chúng. Nếu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh sẽ xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của mình, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện, sẽ định hướng đúng đắn tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phát huy được năng lực, thể mạnh của mỗi cá nhân góp phần xây dựng đơn vị lớn mạnh và trưởng thành. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài nhằm quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng bước xây dựng cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

4. Kết luận

Với trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước và dân tộc với tình cảm yêu mến và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định trách nhiệm và quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên để phẩm chất đạo đức “suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Người thấm sâu và trở thành hành động cách mạng của mỗi mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”. □

Tài liệu tham khảo

- [1] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 4, 1995). NXB Chính trị Quốc gia.
- [2] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 5, 1995). NXB Chính trị Quốc gia.
- [3] *Hồ Chí Minh toàn tập*. (tập 6, 1995). NXB Chính trị Quốc gia.
- [4] *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII* (2016). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [5] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 9, 1995). NXB Chính trị Quốc gia.
- [6] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 12, 1995). NXB Chính trị Quốc gia.
- [7] Bộ GD-ĐT (2015). *Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [8] Bộ GD-ĐT (2005). *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [9] Bộ GD-ĐT (2016) *Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [10] Hội đồng Lý luận Trung ương (2012). *Vững bước trên con đường đã chọn*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.